



สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ					
๑.๑	การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ “กัณเกราเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	ทราบ	-	-	-
๑.๒	กิจกรรม “ปั่น ประสานสัมพันธ์ เลียบคลองบางเขน” กิจกรรมพิเศษ ในโครงการคืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา					
๒.๑	<p>การพิจารณาร่างข้อบังคับกลุ่มสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกลุ่มการสรรหาผู้บริหาร จำนวน ๙ ฉบับ</p> <p>๑. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.</p> <p>๒. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.</p> <p>๓. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี พ.ศ.</p> <p>๔. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหาร ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่ง คณบดี ผู้อำนวยการ พ.ศ.</p> <p>๕. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ.</p> <p>๖. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน พ.ศ.</p>	<p>ที่ประชุมพิจารณาร่างข้อบังคับกลุ่มสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน ๖ ฉบับ โดยได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง และมีมติเห็นชอบ โดยมีข้อแก้ไขและขอให้สำนักงานกฎหมายปรับแก้ไขร่างข้อบังคับให้เรียบร้อย แล้วนำเสนอคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป</p> <p>สำหรับร่างข้อบังคับกลุ่มการสรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัย จำนวน ๓ ฉบับ ขอให้นำไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป</p>	-	-	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๒.๑ (ต่อ)	๗. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๘. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนคณบดี และรองคณบดี พ.ศ. ๙. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ พ.ศ.				
๒.๒	(ร่าง) คุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิ และแนวทางปฏิบัติในการได้มาซึ่งคณะกรรมการวิชาการ	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ และมอบให้สำนักงานกฎหมายดำเนินการปรับถ้อยคำและรูปแบบให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดทำประกาศ และออกประกาศมหาวิทยาลัยต่อไป			
๒.๓	การพิจารณาร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ และมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำๆ จำนวน ๓ ฉบับ	เห็นชอบ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป			
๒.๔	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการสำนัก	อนุมัติ	- จัดทำประกาศ มก. - เสนออธิการบดีลงนาม	- ฝ่ายเลขานุการ	ประกาศ มก. ลว. ๒๐ ม.ค. ๒๕๕๙
๒.๕	การพิจารณาปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ลับ)	มีมติให้นำเสนอ ก.อ.ม. พิจารณาทบทวนคำสั่ง เนื่องจากผู้ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพที่มีความสามารถและเข้าใจในวิชาชีพ ส่วนความเห็นของผู้ปกครองนั้นเป็นเพียงข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาของ ก.อ.ม. เท่านั้น			
๒.๖	การพิจารณารายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนอธิการบดี	ประชุมมีมติเห็นชอบและรับรองมติ ให้เสนอชื่อผู้สมควรเป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และคุณสมบัติที่สำคัญเพิ่มเติม จำนวน ๓ ชื่อ เรียงตามตัวอักษร เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพิจารณา ประกอบด้วย ๑. นายจรงค์ วัชรินทร์รัตน์ คณบดีคณะวนศาสตร์ ๒. รองศาสตราจารย์บัญชา ขวัญยืน คณบดีคณะ	-จัดทำบันทึกแจ้งนายกล สภามหาวิทยาลัย	-ฝ่ายเลขานุการ	-บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๙๐๗ ลว. ๑๕ ม.ค. ๒๕๕๙

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
		วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ๓. รองศาสตราจารย์สิรี ชัยเสรี รักษาการแทนรอง อธิการบดีฝ่ายวิจัย			

ข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://ex-meeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Account Nontri